

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2566

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ	ชื่อหลักสูตร/วิชา/	ประเภทหลักสูตร/ หน่วยที่จัด	ผลการนิเทศและ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา	ชื่อผู้ผลิต/ผู้จัดทำ (แจ้งแยกตามประเภทตำแหน่ง)	ชื่อผู้ผลิต (จำนวนผู้เข้ารับการอบรม/ พัฒนาทรัพยากรบุคคล)
1	เทคนิคการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายจ่ายประจำปี 2567 ของสภาท้องถิ่น วิถีการ ปฏิบัติตนระเบียบข้อบังคับการชุมชนสภาท้องถิ่น ฉบับใหม่ พ.ศ.2566 ระบบงบประมาณของ อบท. หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินสำรองจ่าย เงินสะสมและเงินลงทุนสำรองของ อบท. ที่ผู้บริหาร ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องรู้	-หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงาน ในหน้าที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา	มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 1 คน 1.นางสาวสุธรรมมา สุภาชีวิต รองปลัด อบต.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 3,900 บาท งบประมาณคงเหลือ 146,100 บาท	28-30 ก.ค.66	สรุปอัตรากำลังข้าราชการ ประเภท บริหารท้องถิ่น 2 อัตรา อำนวยการ 3 อัตรา วิชาการ 7 อัตรา ทั่วไป 2 อัตรา	สรุปจำนวนผู้เข้าอบรมประจำปี 66 ประเภท บริหารท้องถิ่น 1 อัตรา อำนวยการ 2 อัตรา วิชาการ 5 อัตรา ทั่วไป 2 อัตรา ครู 1 อัตรา พ.นง.จ้างตามภารกิจ 15 อัตรา พ.นง.จ้างทั่วไป 5 อัตรา
2	นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น รุ่นที่ 8	-หลักสูตรความรู้และทักษะของ งานในเขตละติจูด สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สท.	มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 1 คน 1.นางสาวสุธรรมมา สุภาชีวิต รองปลัด อบต.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 35,560 บาท งบประมาณคงเหลือ 114,440 บาท	28 ม.ค.-17 ก.พ.66	สรุปอัตรากำลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครู 1 อัตรา พ.นง.จ้างตามภารกิจ 16 อัตรา พ.นง.จ้างทั่วไป 19 อัตรา	ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 31 อัตรา คิดเป็นในอัตราร้อยละ 62
3	ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น บรรจุใหม่ รุ่นที่ 103	-หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการ ปฏิบัติราชการ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สท. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 3 คน 1.นางสาวดวงเดือน อิ่มหัว นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2.นางสาวจรัมรัตน์ พงษ์สารอุย นักพัฒนาชุมชน 3.นางสาวทิพย์สุดา ต้นดีสังวรกิจ เจ้าพนักงานพิศสุ มีการรายงานผลฝึกอบรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 43,200 บาท งบประมาณคงเหลือ 106,800 บาท	31 ต.ค.-4 พ.ย.65	รวมทั้งหมด 50 อัตรา	

ลำดับ	ชื่อหลักสูตร/วิชา	ประเภทหลักสูตร/ หน่วยที่จัด	ผลการดำเนินงานแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา	ข้อมูลสถิติอัตราค่าจ้าง (จำนวนตามประเภทตำแหน่ง)	ข้อมูลสถิติ (จำนวนผู้เข้ารับการอบรม/ พัฒนาวิทยากรบุคคล)
4	สิทธิประโยชน์และสวัสดิการสำหรับข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น	-หลักสูตร e-Learning กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Local MOOC)	มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 2 คน 1.นางสาวดวงเดือน อิ่มหัว นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2.นางสาวทิพย์สุดา ต้นดีสังวรกูร เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่ได้ใช้งบประมาณ มีการรายงานผลฝึกอบรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร - บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท งบประมาณคงเหลือ - บาท	7 มี.ค.66 28 ก.พ.66		
5	ระเบียบสำนักงานกฤษฎีกาว่าด้วยงานสารบรรณ	-หลักสูตร e-Learning กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Local MOOC)	มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 7 คน 1.นางสาวชุตานา สายแก้ว หัวหน้าสำนักงานพัสดุ 2.นางสาวดวงเดือน อิ่มหัว นักวิชาการตรวจสอบภายใน 3.นางสาวทิพย์สุดา ต้นดีสังวรกูร เจ้าพนักงานพัสดุ 4.นางสาวอนุสตรา เกิดชนะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 5.นางสาวกศรินทร์ อัครมาต ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 6.นางสาวณัฏฐาญจน์ ศรียา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 7.นางสาวกาญจนา กุศลสุวรรณ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ไม่ได้ใช้งบประมาณ มีการรายงานผลฝึกอบรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร - บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท งบประมาณคงเหลือ - บาท	21 มี.ย.66 7 มี.ค.66 28 ก.พ.66		

ลำดับ	ชื่อหลักสูตร/วิชา	ประเภทหลักสูตร/ หน่วยที่จัด	ผลการดำเนินงานแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา	ข้อมูลสถิติอัตราค่าจ้าง (จำนวนตามประเภทตำแหน่ง)	ข้อมูลสถิติ (จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม/ พัฒนาทรัพยากรบุคคล)
6	โครงสร้างส่วนราชการกองช่างส่วนท้องถิ่น	-หลักสูตร e-learning กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Local MOOC)	มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 3 คน 1.นางสาวดวงเดือน อิ่มทั่ว นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2.นางสาวจันทิมา พ่วงสำราญ นักพัฒนาชุมชน 3.นางสาวทิพย์สุดา ต้นดีสังวรารุ เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่ได้ใช้งบประมาณ มีการรายงานผลฝึกอบรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร - บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท งบประมาณคงเหลือ - บาท	7 มี.ค.66 13 มี.ค.66 1 มี.ค.66		
7	การรับ-นำส่งเงินรายได้แผ่นดินในระบบ New GFMS Thai	-หลักสูตร e-learning กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Local MOOC)	มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 1 คน 1.นางสาวดวงเดือน อิ่มทั่ว นักวิชาการตรวจสอบภายใน ไม่ได้ใช้งบประมาณ มีการรายงานผลฝึกอบรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร - บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท งบประมาณคงเหลือ - บาท	7 มี.ค.66		
8	รายได้ออของ อปท.เบื้องต้น	-หลักสูตร e-learning กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Local MOOC)	มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 2 คน 1.นางสาวดวงเดือน อิ่มทั่ว นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2.นางสาวทิพย์สุดา ต้นดีสังวรารุ เจ้าพนักงานพัสดุ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร - บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท งบประมาณคงเหลือ - บาท	7 มี.ค.66 2 มี.ค.66		

ลำดับ	ชื่อหลักสูตร/วิชา	ประเภทหลักสูตร/ หน่วยที่จัด	ผลการดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา	ข้อมูลสถิติตัวชี้วัด (จำแนกตามประเภทตำแหน่ง)	ข้อมูลสถิติ (จำนวนผู้เข้ารับการอบรม/ พัฒนาทรัพยากรบุคคล)
9	หลักสูตรหน่วยวิชาตัวชี้วัดปฏิบัติการทางปกครอง	-หลักสูตร e-learning กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Local MOOC)	มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 2 คน 1.นางสาวจริรัตน์ พ่วงสำราญ นักพัฒนาชุมชน 2.นางสาววิทย์สุดา ตันดีสังวรากูร เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่ได้ใช้งบประมาณ มีการรายงานผลฝึกอบรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร - บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท งบประมาณคงเหลือ - บาท	13 มี.ค.66 2 มี.ค.66		
10	การเขียนโครงการที่ดี	-หลักสูตร e-learning กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Local MOOC)	มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 1 คน 1.นางสาวจริรัตน์ พ่วงสำราญ นักพัฒนาชุมชน ไม่ได้ใช้งบประมาณ มีการรายงานผลฝึกอบรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร - บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท งบประมาณคงเหลือ - บาท	14 มี.ค.66		
11	แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิด ของ อปท.	-หลักสูตร e-learning กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Local MOOC)	มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 1 คน 1.นางสาวจริรัตน์ พ่วงสำราญ นักพัฒนาชุมชน ไม่ได้ใช้งบประมาณ มีการรายงานผลฝึกอบรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร - บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท งบประมาณคงเหลือ - บาท	14 มี.ค.66		

ลำดับ	ชื่อหลักสูตร/วิชา	ประเภทหลักสูตร/ หน่วยที่จัด	ผลการดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา	ข้อมูลสถิติอัตราค่าจ้าง (จำนวนตามประเภทตำแหน่ง)	ข้อมูลสถิติ (จำนวนผู้เข้ารับการอบรม/ พัฒนาวิทยากรบุคคล)
12	การจัดทำแผนท้องถิ่น	-หลักสูตร e-learning กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Local MOOC)	มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 3 คน 1.นางศุภมา สบายแก้ว ทั้งหมดนี้เสร็จปกติ 2.นางสาวจันทิมา พงษ์สำราญ นักพัฒนาชุมชน 3.นางสาววันเฉลิม พุ่มเสาว ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ ไม่ได้ใช้งบประมาณ มีการรายงานผลฝึกอบรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร - บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท งบประมาณคงเหลือ - บาท	20 มี.ย.66 27 มี.ค.66 20 มี.ย.66		
13	การจัดการสวัสดิการสังคมขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	-หลักสูตร e-learning กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Local MOOC)	มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 4 คน 1.นายพิทยา โพธิ์พุ่ม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 2.นางสาวจันทิมา พงษ์สำราญ นักพัฒนาชุมชน 3.นางสาวกสิกรีน อัครมาตย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 4.นางสาวไอศวรรย์ รอดทัน คนงาน ไม่ได้ใช้งบประมาณ มีการรายงานผลฝึกอบรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร - บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท งบประมาณคงเหลือ - บาท	22 มี.ย.66 23 มี.ย.66 22 มี.ย.66		

ลำดับ	ชื่อหลักสูตร/วิชา	ประเภทหลักสูตร/ หน่วยที่จัด	ผลการดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา	ข้อมูลสถิติโครงการกำลัง (จำนวนตามประเภทตำแหน่ง)	ข้อมูลสถิติ (จำนวนผู้เข้ารับการอบรม/ พัฒนาทรัพยากรบุคคล)
14	การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานท้องถิ่น	-หลักสูตร e-learning -กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Local MOOC)	มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 2 คน 1. นายอดิษฐ์ นาคีศ นิติกร 2. นางสาวไอศวรรย์ รอดพันธ์ คณงาน ไม่ได้ใช้งบประมาณ มีการรายงานผลฝึกอบรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร - บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท งบประมาณคงเหลือ - บาท	22 มี.ย.66 22 มี.ย.66		
15	การบันทึกบัญชีของ อบท.	-หลักสูตร e-learning -กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Local MOOC)	มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 1 คน 1. นางสาววิทย์วัลล ติต่น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ไม่ได้ใช้งบประมาณ มีการรายงานผลฝึกอบรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร - บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท งบประมาณคงเหลือ - บาท	21 มี.ย.66		
16	เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานระบบการจัดตั้งจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 พร้อมเอาอิดการบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP) รุ่นที่ 4	-หลักสูตรการพัฒนากับ งานในหน้าที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยศิลปากร	มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 2 คน 1. นางสาวทิพย์สุดา ตันติสังวรภากร เจ้าพนักงานพัสดุ 2. นางนภาพร ใกลีติด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ มีการรายงานผลฝึกอบรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 120,000 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 12,091 บาท งบประมาณคงเหลือ 107,909 บาท	29-30 เม.ย.66		

ลำดับ	ชื่อหลักสูตร/วิชา	ประเภทหลักสูตร/ หน่วยที่จัด	ผลการดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา	ข้อมูลสถิติอัตราค่าจ้าง (จำนวนตามประเภทตำแหน่ง)	ข้อมูลสถิติ (จำนวนผู้เข้ารับการอบรม/ พัฒนาทรัพยากรบุคคล)
17	การเสริมสร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน	-หลักสูตร e-Learn กาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Local MOOC)	มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 4 คน 1.นางศุภาภา สายแก้ว หัวหน้าสำนักงานปศุสัตว์ 2.นายเอกชัย แซ่เจียม พนักงานขับรถยนต์ 3.นายวิชาญ พงษ์สิทธิ์รัตน์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 4.นายปัทมาพร ปรีเปรม พนักงานขับรถยนต์ ไม่ได้ใช้งบประมาณ มีการรายงานผลฝึกอบรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร - บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท งบประมาณคงเหลือ - บาท	19 มี.ค.66 20 มี.ย.66 22 มี.ย.66 23 มี.ย.66		
18	การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	-หลักสูตร e-Learn กาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Local MOOC)	มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 1 คน 1.นางสาวสุชาดา ศรีเพชรภูมิ นักทรัพยากรบุคคล ไม่ได้ใช้งบประมาณ มีการรายงานผลฝึกอบรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร - บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท งบประมาณคงเหลือ - บาท	19 มี.ย.66		
19	การบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นใน หัวข้อการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี การกำหนดตำแหน่งในสถานศึกษาการขอรับ การจัดสรรอัตรและขอรับงบประมาณ	-หลักสูตร e-Learn กาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Local MOOC)	มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 1 คน 1.นางสาววนิดา วัฒนสัย นักวิชาการศึกษา ไม่ได้ใช้งบประมาณ มีการรายงานผลฝึกอบรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร - บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท งบประมาณคงเหลือ - บาท	22 มี.ย.66		

ลำดับ	ชื่อหลักสูตร/วิชา	ประเภทหลักสูตร/ หน่วยที่จัด	ผลการดำเนินงานแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา	ข้อมูลสถิติตัวชี้วัด (จำแนกตามประเภทตำแหน่ง)	ข้อมูลสถิติ (จำนวนผู้เข้ารับการอบรม/ พัฒนาทรัพยากรบุคคล)
20	การบริหารงานกองทัมหลักภาษา และการดูแลผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะ พึ่งพิงฯ (LTC) ตามประกาศ สสสศ.ฯ	-หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงาน ในหน้าที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 1 คน 1.นางสาวสุชดา พงษ์สิทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานธุรการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 5,092 บาท	8-10 พ.ย.66		
			มีการรายงานผลฝึกอบรม	งบประมาณคงเหลือ 144,908 บาท			
21	การขับเคลื่อนโครงการควบคุม ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าใน อปท.	-หลักสูตร e-learning กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Local MOOC)	มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 1 คน 1.นางสาวสุชดา พงษ์สิทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานธุรการ ไม่ได้ใช้งบประมาณ มีการรายงานผลฝึกอบรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร - บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท งบประมาณคงเหลือ - บาท	19 มิ.ย.66		
22	การเบิกจ่ายของ อปท.เบื้องต้น	-หลักสูตร e-learning กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Local MOOC)	มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 1 คน 1.นางสาวสุชดา พงษ์สิทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานธุรการและบัญชี ไม่ได้ใช้งบประมาณ มีการรายงานผลฝึกอบรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร - บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท งบประมาณคงเหลือ - บาท	22 มิ.ย.66		
23	การบริหารจัดการน้ำ	-หลักสูตร e-learning กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Local MOOC)	มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 1 คน 1.นายธีระศักดิ์ ลือประเสริฐ ผู้ช่วยนายช่างโยธา ไม่ได้ใช้งบประมาณ มีการรายงานผลฝึกอบรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร - บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท งบประมาณคงเหลือ - บาท	22 มิ.ย.66		

ลำดับ	ชื่อหลักสูตร/วิชา	ประเภทหลักสูตร/ หน่วยที่จัด	ผลการดำเนินงานแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา	ข้อมูลสถิติตัวชี้วัด (จำแนกตามประเภทตำแหน่ง)	ข้อมูลสถิติ (จำนวนผู้เข้ารับการอบรม/ พัฒนาทรัพยากรบุคคล)
24	ระบบ e-Saraban 2021 สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	-หลักสูตร e-Learning กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Local MOOC)	มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 1 คน 1.นางสาวณัฐกานต์ ศรีษา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ไม่ได้ใช้งบประมาณ มีการรายงานผลฝึกอบรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร - บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท งบประมาณคงเหลือ - บาท	22 มี.ย.66		
25	แนวทางการเขียนรายงานการใช้วัดกรรม การศึกษาการพัฒนาวิทยฐานะของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใต้ โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)	-หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงาน ในหน้าที่รับผิดชอบ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ตัวระบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting	มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 4 คน 1.นางสาวณัฐกานต์ ศรีษา ครู คศ.1 2.นางสาววรัชชา ยิ้มยะวะ ผู้ดูแลเด็ก 3.นางสาวศุภรัตน์ เหมศิริ ผู้ดูแลเด็ก 4.นางสาวอุษัณหิพย์ เทพทอง ผู้ดูแลเด็ก ไม่ได้ใช้งบประมาณ มีการรายงานผลฝึกอบรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 40,000 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท งบประมาณคงเหลือ - บาท	10 พ.ค.66		
26	การตรวจสอบภายในของ อปท.เบื้องต้น	-หลักสูตร e-learning กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Local MOOC)	มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 1 คน 1.นางสาวกวีพรรณ ประทีป คนงาน ไม่ได้ใช้งบประมาณ มีการรายงานผลฝึกอบรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร - บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท งบประมาณคงเหลือ - บาท	23 มี.ย.66		

ลำดับ	ชื่อหลักสูตร/วิชา	ประเภทหลักสูตร/ หน่วยที่จัด	ผลการดำเนินงานแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา	ข้อมูลสถิติอัตราค่าจ้าง (จำนวนค่าจ้างประเภทตำแหน่ง)	ข้อมูลสถิติ (จำนวนผู้เข้ารับการอบรม/ พัฒนาทรัพยากรบุคคล)
27	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565	-หลักสูตร e-learning กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Local MOOC)	มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 1 คน 1.นางสาวจิรายุย์ จันทร์กรุง คนงาน ไม่ได้รับงบประมาณ มีการรายงานผลฝึกอบรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร - บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท งบประมาณคงเหลือ - บาท	23 มิ.ย.66		
28	การสร้างเว็บไซต์สำหรับองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5	-หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับ งานในพื้นที่รับผิดชอบ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 3 คน 1.นางสาวลัดดาวรรณ อนุรักษ์รัตน์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 2.นางสาวณัฏญญา ศรีษา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 3.นายเรืองยศ เขียวภักดิ์ คนงาน มีการรายงานผลฝึกอบรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 31,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 118,500 บาท	9-14 ก.ค.66		
29	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกัน ยาเสพติดในระดับครอบครัวของครัวเรือน ด้านทักษะผสมองในการบริหารจัดการชีวิต (Executive Functions : EF) สังกัด อปท. ประจำปี 2566 รุ่นที่ 2	-หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับ งานในหน้าที่รับผิดชอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 3 คน 1.นางสาวนิตยา วัฒนาลัย นักวิชาการศึกษา 2.นางสาวจรินทร์รัตน์ พงษ์สำราญ นักพัฒนาชุมชน 3.นางสาววิษา อัมมะษา ผู้ดูแลเด็ก มีการรายงานผลฝึกอบรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 70,000 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 19,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 50,500 บาท	27-30 มิ.ย.66		

ปัญหาและอุปสรรค

- ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -